
Fyrirspurn frá bæjarfulltrúa D-lista á fundi bæjarráðs þann 17. febrúar sl. um úttekt 
á kostnaðráætlun á barnaskólanum á Eyrarbakka.

Af hverju var þetta ekki tekið fyrir á fundi eigna- og veitunefndar þann 23. febrúar ?

Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista. 


